

Mahidol Sustainability Week 2022



มหาวิทยาลัยมหิดลจัดนิทรรศการ **Mahidol Sustainability Week 2022** เพื่อสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ เป็นเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ และประชาสัมพันธ์การดำเนินงานที่มุ่งสู่ความยั่งยืน อันเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งปีนี้ได้จัดขึ้นเป็นปีที่ ๓ ภายใต้หัวข้อ **"Net Zero Emission"** ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา ซึ่งประกอบด้วย

การประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ มหิดลสิทธาคาร เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดงานและมอบรางวัล MU Green Ranking 2021 ให้หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานสู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน จำนวน ๑๘ หน่วยงาน นอกจากนี้ยังมีการบรรยายพิเศษโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ **รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล** บรรยายในหัวข้อ **"9 to Zero" คุณอโณทัย สังข์ทอง** ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) บรรยายในหัวข้อ **"Net Zero Organization in Thailand to be TCNN"** **ดร.ณัฐกร ไกรกุล** ผู้จัดการฝ่าย Decarbonization Center of Excellence บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) บรรยายในหัวข้อ **"GC's Decarbonization Pathways TOGETHER TO NET ZERO"** สำหรับภาคบ่ายเป็นการบรรยายในช่วง MU SDGs Talk จากศิษย์เก่าและอาจารย์มหาวิทยาลัยมหิดลที่พัฒนาแนวคิดสู่การเป็น **บริษัทสตาร์ทอัพ (Startup)** ที่สนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้แก่

คณะกายภาพบำบัด ที่ดำเนินการให้บริการกายภาพบำบัด กิจกรรมบำบัดทางไกล (HealthcaRe Tele-delivery Service) เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการเข้าถึงการรักษา พื้นฟู การป้องกัน และส่งเสริมทางกายภาพบำบัดทางไกล และ **บริษัท ทีนิตี้ ทีม จำกัด (TEAnityTEAM)** ที่นำเส้นใยไบโอสปริงขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๕๐ คน และในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ มีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบออนไลน์ จำนวน ๑๕ ผลงาน จากบุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดลในหัวข้อสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน สุขภาพที่ยั่งยืน เศรษฐกิจที่ยั่งยืนและธุรกิจเพื่อสังคม และสังคมที่ยั่งยืน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานตามบริบทองค์กรที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ ศูนย์การเรียนรู้มหิดล ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ จัดแสดงทั้งสิ้น ๔ บูธ ประกอบด้วย บูธนวัตกรรมที่แสดงผลงานต้นแบบของนักศึกษาที่เป็นนวัตกรรมคาร์บอนต่ำ บูธพลังงานทดแทน บูธการลดก๊าซเรือนกระจกที่แสดงความสำคัญของการคัดแยกขยะต่อการลดก๊าซเรือนกระจก บูธพื้นที่สีเขียว ซึ่งผู้เข้าชมนิทรรศการจำนวน ๓๓๕ คน มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นที่จะช่วยให้เกิด Net Zero Emission ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้จะเป็นพื้นที่สำคัญที่สร้างให้บุคลากรและนักศึกษาเกิดความสนใจเรื่องการลดก๊าซเรือนกระจก เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและสามารถแลกเปลี่ยนแนวความคิดเพื่อพัฒนาสู่การเป็นมหาวิทยาลัยยั่งยืนต่อไปได้

